



## ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยเปลี่ยนไปด้วย การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของสังคมไทยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อาทิ การเกิดครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแยกครอบครัวหลังการแต่งงานตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตก การออกทำงานนอกบ้านของ ผู้หญิงเพื่อช่วยหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และเพื่อสนองความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่างๆ ทั้งของตนเอง และของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งผู้ชายที่เป็นพ่อบ้าน อาจจะรับภาระเหล่านี้ทั้งหมดได้ แต่อาจจะเป็นไปด้วย ความยากลำบากพอสมควร ผู้หญิงในปัจจุบัน ซึ่งมีความรู้ความสามารถพอสมควรจึงต้องช่วยหารายได้อีกแรงหนึ่งการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ ๆ กับเยาวชนไทยมากมายเช่น ค่านิยมการใช้สินค้าต่างประเทศ ค่านิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านทั้งประเภทฟาส์ฟู้ด และอาหารตามร้านทั่วไป ค่านิยมการดูภาพยนตร์ และ ฟังเพลงต่างประเทศ และ ค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ฯลฯ

ค่านิยมที่เกิดในสังคมไทยนั้น บางประการถือเป็นสิ่งดีทำให้เกิดการพัฒนาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ เช่น การนิยมดูภาพยนตร์ และฟังเพลงต่างประเทศ แม้ว่าประเทศไทยต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ค่าให้กับต่างประเทศไปบ้างก็ตาม แต่ก็ทำให้ผู้ชมและผู้ฟังได้เห็นถึง การพัฒนาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ และวิธีการผลิต ซึ่งอาจนำมาปรับปรุงพัฒนาวงการภาพยนตร์ และวงการดนตรีของไทยได้ แต่ค่านิยมบางประการ เมื่อเกิดการยอมรับในสังคมไทยแล้วทำให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งคนไทยบางกลุ่มยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้ค่านิยมดังกล่าวคือค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งจะนำไปสู่ "การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส"

"การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส" นั้นในสังคมตะวันตกไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องเสียหายแต่ประการใด แต่สำหรับวัฒนธรรมไทยแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี และขัดแย้งกับวัฒนธรรม แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ถ้าเราได้ศึกษาถึงวัฒนธรรม และศิลปะของไทยโบราณไม่ว่าจะเป็นศิลปะแบบจิตรกรรมไทยม หรือ ศิลปะพื้นบ้าน ถ้าศึกษาและได้รับรู้มาก่อนถึงวัฒนธรรมโบราณในด้านนี้ จะเห็นว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะอะไรเลย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย ในวรรณกรรมไทยโบราณ เช่น ลำตัด หรือ เพลงฉ่อย หรือ ทุนช้างขุนแผน หรือ พระลอ ซึ่งแทบทุกเรื่องก็ทั้งเรื่อง แต่รูปแบบการแสดงออกของวรรณกรรมนั้น ๆ แตกต่างไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ( กุศล สุวรรษา 2520 : 8 ) หรือ การละเล่นต่าง ๆ เช่น ตีจับมอญซ่อนผ้า เหล่านี้ เป็นการเล่นที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พูดคุยกัน แสดงความสนิทสนม และถูกเนื้อต้องตัวกันได้ ไม่น่าจะเป็นการจับมือถือแขน ไล่ปล้ำ โดยไม่ถือว่าเป็นผิดประเพณี (ปราณี วงษ์เทศ 2526 : 22 ) หรือ บทปฏิพากย์ของไทย ซึ่งสามารถกล่าวถึงอวัยวะเพศและการร่วมเพศไว้ ซึ่งตามปกติสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่หยาบคายควรปกปิดเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้จะเลือกใช้คำอื่นแทน รวมทั้งในเพลงอีแซวบางตอนชาวบ้านก็นำมาร้องอย่างเปิดเผยเช่นกัน ( พินิจ สุภูมิส์อุรังกูร 2527 : 2 )

แม้ว่าเรื่องเพศจะเกี่ยวข้องกับสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการยอมรับกันในสังคมไทยกันอย่างแพร่หลาย เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียสำหรับผู้หญิงไทยในอดีต

แต่ในปัจจุบันค่านิยมในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามาก ทำให้ระบบค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องการนัดเที่ยว ( dating ) ของชายหญิงไทยทำให้มีโอกาสใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้น จึงอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ( วันทนี วาสิกะสิน, 2527 : 27 ) แม้ว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปแล้วคนไทยบางกลุ่มก็ยังยึดถือกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเดิม มีความคิดเห็นว่า การยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของหญิงนั้น ถือว่าเป็นการไม่รักษานวลสงวนตัวและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับฝ่ายหญิง มากกว่าฝ่ายชาย แต่บางกลุ่มก็ยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมดังกล่าว เพราะมีความคิดเห็นพ้องต้องกันกับ ความคิดของชาวตะวันตก และยังคิดว่าเป็นการแสวง

หาประสิทธิภาพทางเพศ และทดลองใช้ชีวิตร่วมกันก่อน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกันและกัน ในทุก ๆ โดยเฉพาะด้านเพศสัมพันธ์ ซึ่งหากมีทัศนคติและความคิดที่ตรงกัน จึงจะตกลงใจทำการสมรสกัน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา หากไม่มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนหากเกิดปัญหาหลังจากมีการสมรสแล้ว ซึ่งจะทำให้หน้าความเดือดร้อนมาสู่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และเกิดปัญหากับที่ลูกที่เกิดขึ้นในภายหลังด้วย ซึ่งจะทำให้เป็นปัญหาสังคมที่ตามมาอีกมากมาย

สำหรับค่านิยมเกี่ยวกับการยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะไว้ต่าง ๆ กัน

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ทางเพศก่อนสมรส เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่มีคุณค่าเด่นชัด เหมือนการติดยาเสพติด อาชญากรรม เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่าย ขณะที่พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสนั้นจะชัดเจนขึ้นเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ นอกจากนี้พฤติกรรมในเรื่องเพศยังต่างจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างอื่น ๆ ที่กล่าวมา คือพฤติกรรมการมีความสัมพันธ์ทางเพศมักจะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว (Reiss, 1970 : 78)

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส บางสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายแต่กลับเป็นผลดี ในขณะที่บางสังคมให้ความสำคัญกับพรหมจรรย์ของหญิงสาวไว้สูงมาก สมาชิกในสังคมจะช่วยกันสร้างกรอบประเพณีพร้อมทั้งปลูกฝังความเชื่อทัศนคติให้กับหญิงเพื่อป้องกันไม่ให้หญิงสาวต้องสูญเสียพรหมจรรย์ให้กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตน ดังนั้นการคบหาสมาคมระหว่างเพื่อนต่างเพศของหญิงสาวจะมีขอบเขตจำกัด แคบ กว้าง ประการใด ขึ้นอยู่กับประเพณีและการให้ความสำคัญของกับพรหมจรรย์ของหญิง กล่าวคือถ้าสังคมนั้นไม่มีประเพณีกีดกันในเรื่องนี้ การคบหาสมาคมระหว่างหญิงกับเพื่อนต่างเพศจะเป็นไปได้อย่างอิสระ (ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, 1970 : 78) จากแนวคิดดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า "การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส" เป็นค่านิยมที่อาจเกิดจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกและเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย จากค่านิยมนี้ทำให้แนวคิดของบุคคลในสังคมแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ

- แนวคิดของคนกลุ่มที่ยอมรับค่านิยม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย แต่เป็นการศึกษาทัศนคติและ ความคิดเห็นของกันและกันก่อนจะตกลงใจสมรสกัน ผู้วิจัยเรียกแนวคิดนี้ว่า "แนวคิดของคนรุ่นใหม่"



- แนวคิดของกลุ่มที่ไม่ยอมรับคำนิยาม เพราะคิดว่าขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย และเป็นการไม่รักนวลสงวนตัว และก่อให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายหญิงมากกว่า ผู้วิจัยเรียกแนวคิดนี้ว่า "แนวคิดของคนรุ่นเก่า"

ซึ่งมีผู้ให้ทัศนคติของ คนรุ่นใหม่ และ คนรุ่นเก่า ไว้หลายประการดังนี้  
การเปรียบเทียบทัศนคติของรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส  
(จอนฟอน 2537 :37)

คนรุ่นเก่า บอกว่า หญิงชายที่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานจะได้ประโยชน์ก็ตามที่ความเข้าช่องในเรื่องร่วมเพศมากขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ใช่หลักประกันในความรัก ไม่ได้ช่วยให้ความรักยั่งยืนเลยความเคยชิน กลับจะทำให้เช็กส์เหมือนของธรรมดาอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติต่อกัน จำกัได้อยู่แต่ทำให้อารมณ์ใคร่ผ่อนคลายลงเท่านั้น

คนรุ่นใหม่ บอกว่า การมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน จะเปิดโอกาสให้รับรู้อารมณ์รักของอีกฝ่ายตรงข้าม ถ้าไม่ลองไม่รู้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าชอบพร้อมต่าง ๆ ในเรื่องเช็กส์ถ้ามีสามารถแก้ไขปรับปรุงได้หรือไม่ได้ ดีกว่าจะรู้เมื่อสาย คือตอนแต่งงานกันไปแล้วไม่ใช่หรือ

คนรุ่นเก่าวิตกว่า การได้เสียกันก่อนแต่งงานนี้มีผลเสียหายหลายด้าน เช่น ศักดิ์ศรีของลูกหญิงถูกทำลายถ้าเกิดไม่ได้แต่งงานกัน แนวโน้มของการตั้งครรภ์ตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น และผลที่ตามมาคือ ถูกบังคับให้แต่งงานกันตั้งแต่วัยยังไม่สมควร แล้วยังมีปัญหาเรื่องการทำแท้ง การเลิกเรียนกลางคันตามมาอีก

คนรุ่นใหม่ บอกว่า ตามที่ว่ามันก็จริงอยู่ แต่ก็เฉพาะบางกรณีเท่านั้น เพราะเด็กหนุ่มสาวสมัยนี้ต่างก็รู้ว่าปัญหาที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นี้มีอะไรบ้าง

จากทัศนคติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คำนิยามดังกล่าวมีทั้งส่วนที่ดีที่สมควรยอมรับ และส่วนที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทยซึ่งไม่สมควรยอมรับ การยอมรับให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสนั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมมากเท่าใดนักหากเกิดกับบุคคลในวัยที่ทำงานทำแล้ว สามารถรับผิดชอบชีวิตของตน

เองได้ ทั้งด้านครอบครัว และด้านเศรษฐกิจ และมีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ดี การมีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับบุคคลที่ยอมรับค่านิยมดังกล่าว การคุมกำเนิดจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เพราะการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นั้นจะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ ปัญหาเด็กจรจัดเด็กกำพร้าและ ปัญหาการทำแท้ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และยังเป็นเรื่องผิดศีลธรรมจรรยา ที่ชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธไม่สามารถยอมรับได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันนี้ การยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส นั้น ค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่มเด็กวัยรุ่น ซึ่งถ้าการยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามกันโดยทั่วไปในหมู่วัยรุ่น (อายุ 15-20) " ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการความรัก ต้องการความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ต้องการความเป็นอิสระ มีความสนใจเรื่องเพศ และเพื่อนต่างเพศ และเป็นวัยที่รักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน หรือเป็นความรักแบบรุนแรงพิสดาร โดยมากมักจะรักโดยไม่มีอุดมการณ์ เพื่อนจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกับเด็กในวัยนี้" (สุพิศรา สุภาพ 2523 : 44-45) และวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และทางอารมณ์มากที่สุดอวัยวะในร่างกายมีการเจริญเต็มที่ การทำงานของต่อมเพศเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศ เริ่มสนใจเรื่องเพศ ( สุชา จันทรเฒ 2516 : 85 )

เด็กวัยรุ่นมักจะตัดสินใจสิ่งใด โดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เนื่องจาก เด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ ทั้งทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ และยังขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ดังนั้นหากเกิดการยอมรับค่านิยมดังกล่าว และปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการลาออกจากสถานศึกษากลางคัน ปัญหาการติดโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาการติดโรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงมากที่สุดในปัจจุบัน ปัญหาการทำแท้ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้ว

ดังนั้นการยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น จึงเป็นกลุ่มที่ได้รับความเสียหาย และสร้างปัญหาให้สังคมอย่างรุนแรงที่สุด จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเด็กเหล่านี้เรียนรู้อะไรรับค่านิยมดังกล่าวมาจากที่ไหน และรับรู้โดยวิธีไหน ผ่านสื่อประเภทใด และในปัจจุบันมีการยอม

รับมาน้อยเพียงใด ในปัจจุบันสื่อมวลชนถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ใกล้เคียงกับสื่อบุคคล ซึ่งได้แก่ เพื่อน ญาติพี่น้อง และพ่อแม่ สื่อเหล่านี้น่าจะมีส่วนในการหล่อหลอมให้เด็กมีแนวคิด และทัศนคติ คล้อยตามค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นอย่างมาก เพราะเป็นที่ทราบแล้วว่าบุคคลที่มีการเปิดรับสื่อมาก โดยเฉพาะสื่อมวลชนบุคคลนั้น ยิ่งมีความทันสมัยมากตามทฤษฎีความทันสมัย ความทันสมัยนี้จะนำไปสู่ความมีเสรีภาพเปิดใจกว้างในกว้างในการยอมรับค่านิยมใหม่ ๆ

ผู้ผลิตสื่อจึงควรตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง มิใช่ว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ความบันเทิงเท่านั้น ยังต้องคำนึงถึงความรู้และสาระประโยชน์จากสารนั้น ๆ ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราในฐานะของนักนิเทศศาสตร์ควรคำนึงถึง และไตร่ตรองให้รอบคอบด้วย ว่าตัวแปรทางด้านนิเทศศาสตร์มีส่วนสัมพันธ์กับค่านิยมดังกล่าวมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ โดยคำนึงความเสื่อมของวัฒนธรรม และปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่จะตามมา ดังเช่นนิมิตการยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสนั้น เป็นค่านิยมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังศึกษา สื่อมวลชนและเพื่อน จะมีอิทธิพลต่อเด็กในวัยนี้เป็นอันมากหากมีการผลิตสื่อที่ก่อให้เกิดการชั่วร้าย และโน้มน้าวใจให้เกิดการยอมรับค่านิยมดังกล่าว จะถือว่าเป็นการใช้สื่อในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอีกด้วย

สื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ที่นำเสนอสื่อเหล่านั้น เช่น นักร้องนักแสดงควร จะอยู่ในขอบเขตที่งดงามพอสมควร ไม่ควรนำเสนอ สิ่งที่เกิดการชั่วร้ายทางกามารมณ์ เพราะเด็กที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากพ่อแม่ อาจเลียนแบบพฤติกรรมที่ตนเองรับรู้จาก สื่อประเภทต่าง ๆ และนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันที่สุด และจะทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมดังที่เราได้รับทราบกันอยู่ในปัจจุบัน

จากประสบการณ์การทำงานของผู้วิจัย ทำให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับเด็กวัยรุ่นมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเจริญทางด้านวัตถุ ได้แย่งชิงเอาความอบอุ่นจากครอบครัวในสังคมไทยไปโดยสิ้นเชิง เพราะในเมื่อเศรษฐกิจเจริญขึ้นค่าครองชีพสูง คนต้องการลิ้มอำนาจความสะดวกต่าง ๆ มากมาย พ่อแม่ต้องช่วยกันทำมาหากินเพื่อต่อสู้กับค่าครองชีพที่สูงขึ้น



การดูแลเอาใจใส่ลูกจึงมีน้อยลงเด็ก ๆ เมื่อมีปัญหาที่มักจะพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนก็คือเด็กเช่นกัน การให้คำแนะนำต่างๆ จึงให้ได้ตามประสบการณ์เล็กน้อยที่ตนเองมีอยู่ ดังนั้นเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเพื่อน บางครั้งก็อาจจะประสบความสำเร็จบางครั้งก็เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ในบรรดาปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจ และน่าวิเคราะห์ คือ " ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกาเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคล กับ การยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ของ เด็กวัยรุ่น" เพราะในปัจจุบันมักจะมีการพบมากในหมู่วัยรุ่น โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาอาชีวศึกษา อาจเป็นเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เรียนในสาขาวิชาชีพซึ่งใช้ระยะเวลาการเรียนไม่นานเท่าใดนักเด็กก็สามารถหางานทำ และช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งครอบครัว และอาจจะเป็นเพราะสื่อประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตาม มีเนื้อหาสาระที่ชี้แนะให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว และพฤติกรรมการับสื่อของเด็กกลุ่มนี้อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมกายอมให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย

#### วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับ ค่านิยมกามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่น
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกาเปิดรับสื่อมวลชน และสื่อบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดค่านิยมกามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมกาเปิดรับสื่อมวลชน และสื่อบุคคล กับ การยอมรับค่านิยมกามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่น

#### สมมติฐานในการวิจัย

1. นักศึกษาระดับ อาชีวศึกษาเพศชาย และเพศหญิงยอมรับ ค่านิยมกามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่น แตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่างกัน ยอมรับค่านิยมกามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่นต่างกัน
3. นักศึกษาที่มีรายได้และสภาพครอบครัวต่างกัน ยอมรับค่านิยมกามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่นต่างกัน

4. นักศึกษาที่เรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา (โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาล) และโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน) ขอรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่นต่างกัน

5. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน และสื่อบุคคลของนักศึกษามีความสัมพันธ์ กับ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่น

#### ตัวแปรในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน และสื่อบุคคล

ผลการเรียน

รายได้ และ สภาพครอบครัว

ตัวแปรตาม คือ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของเด็กวัยรุ่น

#### ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียน สาขาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อายุประมาณ 15-20 ปี โดยเลือกนักศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่ศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลที่สังกัด กรมอาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

#### นิยามศัพท์

ค่านิยม หมายถึง ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม และสิ่งอื่น ๆ ที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเห็นว่ามีความสำคัญ มีประโยชน์ และยอมรับปฏิบัติตามค่านิยม อาจจะตีความต่อสิ่งคนแต่ละสิ่งคนแตกต่างกัน

การยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส (Premarital Sexual Relation) หมายถึงทัศนคติที่เห็นด้วยกับการที่ชายและหญิง สามารถมีความใกล้ชิดกันได้ทางร่างกาย ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การกอดจูบ การเล้าโลม และการร่วมเพศ โดยยังไม่ได้สมรสกัน



การยอมรับค่านิยม พิจารณาจากคำตอบในแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เรื่องการยอมรับ  
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส

สื่อ หมายถึง แหล่งข่าวหรือพาหนะที่นำข่าวสาร ข้อมูล หรือ ความรู้ ซึ่งก่อให้เกิด  
ค่านิยมดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้รับสาร ซึ่งแบ่งเป็น

1. สื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งแบ่งเป็น
  - สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
  - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
2. Role model ได้แก่ นักแสดง และนักร้อง
3. สื่อบุคคล (personal Media) แบ่งเป็น
  - พ่อ แม่
  - ญาติ พี่น้อง
  - เพื่อน

รายได้ และ สภาพของครอบครัว

รายได้ หมายถึง จำนวนเงินที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองเป็นประจำ อาจจะได้  
รับเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

สภาพครอบครัว หมายถึง นักเรียนพักอาศัยอยู่กับใคร พ่อ แม่ ,ญาติ พี่น้อง  
หรือ หอพัก แพลต อพาร์ทเมนท์

วัยรุ่น หมายถึง นักศึกษาสาขาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.

ปวช. หมายถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวส. หมายถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อประเภท สื่อมวลชน และสื่อบุคคล ตระหนักในการนำเสนอเนื้อหา  
สาระที่เป็นประโยชน์ ที่ทำให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดการชั่วร้ายให้เกิดพฤติกรรม

กรรมเบี่ยงเบนที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย เนื้อหาสาระที่น่าเสนอควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม และประเทศชาติ

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่บุคคลทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร

3. เพื่อให้เด็กวัยรุ่น และบุคคลทั่วไป เลือกรับสื่อมวลชนและ สื่อบุคคลอย่างมีวิจารณญาณ และเลือกที่จะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมคลองธรรมของสังคม และวัฒนธรรมไทย

4. เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมถึง ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาตระหนักถึงการเปิดรับสื่อมวลชน และสื่อบุคคลของเด็กที่อยู่ ในการดูแลของตน ควรเอาใจใส่สอดส่องดูแลถึงพฤติกรรม การเปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ ของเด็ก ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เลือกรับตามความพอใจ โดยปราศจากคำชี้แนะใด ๆ

5. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การนำเสนอเนื้อหาด้านเพศสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาต่อไปในอนาคต